
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญสมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2566 

วันพุธที่  23สิงหาคม พ.ศ. 2566 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
*********************************** 

รายนามผู้มาประชุม 
1. นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
2. นายธนบัตร จักร์คํา  รองประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
3. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเขต 1  
4. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเขต 1  
5. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
6. นายประเสริฐ  นิวาโต  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
7. นายสุธรรม  จําปา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
8. นางลําดวน  จินา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
9. นางสิริกร  จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
10. นางสาวปาลิดา  จําปา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
11. นายปฐมภพ  อภิวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
12. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
13. นายสง่า  แก้วมารัตน์  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมงคล  แผ่นคํา  นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
2. นายมงคล  ชํานาญการ  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
3. นายสนั่น  บุญเรือง  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
4. นายสุนันท์  เกษณา  ที่ปรึกษานายเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
5. นายไพโรจน์  ดวงชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
6. นายอุดม  จําปา   กํานันตําบลไหล่หิน  
7. นายไชยา  ศิริวงค์  ผู้ใหญ่บ้านไหล่หิน  
8. นายเกรียงไกร  จําปา  ผู้ใหญ่บ้านมะกอก-นาบัว  
9. นายวรัญญู มุ๊ตตะ  ผู้ใหญ่บ้านไหล่หินตะวันตก 
10. นางนิชชยา  อินพิรุด  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
11. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อํานวยการกองคลัง  
12. นายเจริญ  โสพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง  
13. นางสุชัญญา  ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
14. นางสาวปราณี อินทะราชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
15. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
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16. นางเสาวลักษณ์ มะโนนัย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  
17. นางฉันท์หทัย  คําสาร  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ  
18. นางสาวพิมประภาภรณ์ แก้วงาม   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
19. นางวรัญญา  บุญเป็ง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
20. นางสาวมยุรี  ครุขยัน  พนักงานจ้าง  
21. นางสาวปัฐ์ณัฐ์ผุสดี  ปั้นขิติ พนักงานจ้างเหมา  

  
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
 
นายสง่า  แก้วมารัตน์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ผู้บริหารทุกท่าน บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินสมัยสามัญสมัยที่ 3ครั้งที่ 

2 ประจําปี 2566 ได้ครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้กล่าวนํา
ไหว้พระเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ เรียน
เชิญครับ 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่าน  
ประธานสภา   นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินคณะผู้บริหารทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม  

ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2566 
กระผมขอเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ  
 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1  
ประธานสภาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ขอให้ทุกท่านที่ได้รับรายงานการประชุมไปแล้วได้

ตรวจสอบหากใครจะขอแก้ไขโปรดยกมือครับ 
 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอแก้ไขขอเปิดไป

หน้าที่ 14 บรรทัดที่ 3 เกี่ยวกับปัญหาผักตบชวา ตัดคําว่าปัญหาในบรรทัดที่ 4 และ
ตัดคําว่าน้ํามาเติมคําว่าน้ําหลากเข้าไปแทน แล้วเติมคําว่าฝายน้ําล้น และเติมคําว่า
เจ้าหน้าที่เทศบาลและชาวบ้านต้องมาเอาออก มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ 

  
 
 
 



 - 3 - 

นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  มีท่านใดที่จะแก้ไขอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติในท่ีประชุมครับ สมาชิก  
ประธานสภา ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขและเพ่ิมเติมคําพูดในรายงานการประชุมครั้งนี้และรับรอง

ถูกต้องโปรดยกมือครับ   
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขและเพิ่มค าพูดในรายงานการประชุมและ

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 
2ประจ าปี  2566  จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  

3.1 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2567 

นายสุเชาวน์ เชียงพรหม - คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ประธานสภา งบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้เปิดรับคําแปรญัตติและได้

ประชุมร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้
รายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมสภาเลยนะครับเรียนเชิญครับ  

 
นายชาญยุทธ์ ไชยานนท์  ต่อไปเป็นรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติโดยประชุมกันเมื่อวันที่  
สมาชิกสภา 15 สิงหาคม 2565ที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้ครับ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่
หินเวลา 13.0๐ น. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ประธานกรรมการ 
2. นายปฐมภพ  อภิวงค์  กรรมการ  
3. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  กรรมการ  
4. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  กรรมการ  
5. นางสาวปาลิดา  จําปา  กรรมการ  
6. นางลําดวน  จินา  กรรมการ 
๗. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ กรรมการ /เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
  -  ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายมงคล แผ่นคํา  นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
๒. นายมงคล   ชํานาญการ รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายสนั่น   บุญเรือง  รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายไพโรจน์   ดวงชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายสง่า       แก้วมารัตน์ ปลัดเทศบาล  
๖. นายเจริญ       โสพันธุ์  ผู้อํานวยการกองช่าง  
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7. นางนิชชยา   อินพิรุด  หัวหน้าสํานักปลัด 
8. นางสนธยา   เพ็งพิมพ์  ผู้ อํานวยการกองคลัง 
9. นางสาวปราณี  อินทะราชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
10.นางสุชัญญา  ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  

 
เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น. โดยมีนาย ชาญยุทธ  ไชยานนท์  ตําแหน่งประธานกรรมการ แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2567  เป็นประธานในที่ประชุม  เมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้ว นาย ชาญยุทธ  ไชยานนท์   ประธานกรรมการ   ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -  เรียนท่านคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน  เราได้ประชุมคณะกรรมการ  
ประธานกรรมการ แปรญัตติไปแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อวัน ศุกร์ที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕๖ 6 มีคณะกรรมการท่าน

ใดจะแก้ไขในรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ หรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่
ประชุมครับ กรรมการท่านใดเห็ นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕๖6 โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวัน ศุกร์ที่ ๑1 
สิงหาคม ๒๕๖6  จ านวน ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน ได้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  
ประธานกรรมการ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.25 67 เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๖ 6 ถึงวันที่ 1 7 สิงหาคม 
๒๕๖6  โดยกําหนดให้ยื่น เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลไหล่หิน การรับคําร้องขอแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติแต่อย่างใด 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทํา
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อ
สภาท้องถิ่น 

  สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการสภา
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

  หมวด 4 งบประมาณ ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะ
กระทําได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และ
ต้องมีจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติคําแปรญัตติให้
เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภา
ท้องถิ่นกําหนด ตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
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  ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคํารับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคําแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

  ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
แล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
รายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

  รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ  
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - การพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
ประธานคณะกรรมการ พ.ศ.๒๕๖7  

 (๑) คําแถลงงบประมาณ     ยืนยันร่างเดิม  
 (๒) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 

- บันทึกหลักการและเหตุผล   ยืนยันร่างเดิม  
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย   ยืนยันร่างเดิม  
- งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน   ยืนยันร่างเดิม  

(๓) รายงานประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7     
ยืนยันร่างเดิม 

(๔) รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7      ยืนยันร่างเดิม 
(๕) รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7     

ยืนยันร่างเดิม 
 (๖) รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖7    ยืนยันร่างเดิม  

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนยันตามร่างเดิมจ านวน  ๗  เสียง  
 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ประธานคณะกรรมการ งบประมาณ พ.ศ.2567 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น
อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการ
ใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย 
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และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 กระผมจะได้ดําเนินการตามระเบียบต่อไปจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 
ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ฯ(ถ้าม)ี  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - มีคณะกรรมการท่านใดจะนําเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี วันนี้ต้องขอขอบคุณ

ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและทําให้การประชุมผ่านไปด้วยดี หากไม่มีอะไรกระผมขอ
ปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม  เวลา ๑5.๐๐ น.  
 
นายนายชาญยุทธ ไชยานนท์ กระผมได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ  
ประธานกรรมการแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.256 7 ซึ่งผลปรากฎว่าไม่มีสมาชิกสภา หรือคณะ

ผู้บริหารท่านใดยื่นแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติกให้ยืนยันร่างเดิมครับ 
ขอขอบคุณครับ 

 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม - ขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รายงานผลการประชุม  
ประธานสภา คณะกรรมการแปรญัตติต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินครับ หลังจากท่ีเรา

ได้รับหลักการในวาระ 1 ไปแล้ว ก็เปิดให้สมาชิกได้เสนอยื่นคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๖6 ถึงวันที่ 17 
สิงหาคม ๒๕๖6 โดยกําหนดให้ยื่นเวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลไหล่หิน  การรับคําร้องขอแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติแต่
อย่างใดและคณะกรรมการแปรญัตติก็มีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันร่างเดิมนะครับ 

ข้อ 3.๒ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2567 

วาระท่ี 2 แปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติก็มีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยัน
ร่างเดิมผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเป็น 

วาระท่ี 3 ลงมติ ในวาระนี้ กระผมจะได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล
ตําบลไหล่หินของเรา เพ่ือเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ทางคณะผู้บริหารนําไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาพื้นที่
เทศบาลตําบลไหล่หินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 
ถึง 30 กันยายน 2567ครับ กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบ
องค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลไหล่หิน  จ านวน 
11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4  - พิจารณาญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  ในระเบียบวาระนี้เป็นการเสนอญัตติการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ประธานสภา พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คือ 

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังสมและสังคมสงเคราะห์ 
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
  รายการ - ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์  จํานวน 8 ตัว เพื่อใช้สําหรับ
อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) จ านวนเงิน 
21,600.- บาท (งานพัฒนาชุมชน) 
  4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  รายการ - ค่าจัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์  สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 16,000.- บาท  (งานบริหาร
ทั่วไป) 
ขอเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินครับ 

 
นายมงคล   แผ่นค า  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.

2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณา 
ดังต่อไปนี้ครับ 

4.1ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผน งาน
สังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน   

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ค่าจัดซื้อ โต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 8  ตัวเพ่ือใช้สําหรับอาคารศูนย์

พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  (ศพอส.) 
 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน

แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  หมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
 -ค่าจัดซื้อ โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าโต๊ะทําจากเหล็กพ่นสี  ขาเหล็กพ่นสีพับ
เก็บได้  ขนาดยาว  150 ซม.  กว้าง  75 ซม.  สูง 75 ซม.  จํานวน 8  ตัว ราคาตัว
ละ  2,700.-  รวมเป็นเงิน  21,600.- บาท   

 

 
เหตุผลในการขออนุมัติ 

เพ่ือดําเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  และกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลใน
อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  (ศพอส.) ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ
เอนกประสงค์  จํานวน 8  ตัว โดยเทศบาลตําบลไหล่หิน  ได้รับการสนับสนุนเงิน
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งบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
(ศพอส.) ตําบลไหล่หิน เพ่ือการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพผู้สูงอายุและ
สมาชิกอ่ืนๆในชุมชน  เพ่ือเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุเพื่อ
เป็นศูนย์รวมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน  และเพ่ือเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ ดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  
25  กุมภาพันธ์  2565  นั้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ  ดําเนินงานสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือจัดซื้อ ค่าจัดซื้อ โต๊ะพับ
เอนกประสงค์จํานวน  8  ตัว  ใช้ภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตําบลไหล่หิน 

 

 จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕66ดังนี้   

        
โอนลด 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชนงบงบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชนตําบลไหล่หิน   ตั้ งไว้ 50,000. - บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
22,000.-  บาท โอนลดเป็นเงิน 21,600. - บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็น
เงิน 400.-บาท รวมเป็นเงินโอนลดทั้งสิ้น 21,600. - บาท  ( สองหมื่นหนึ่งพันหก
ร้อยบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม 
 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ครุภัณฑ์สํานักงาน ดังนี้ 
 โต๊ะพับเอนกประสงค์  หน้าโต๊ะทําจากเหล็กพ่นสีขาเหล็กพ่นสี พับเก็บได้ 
ขนาดยาว 150ซม.กว้าง 75 ซม.สูง 75 ซม.จํานวน8  ตัว ราคาตัวละ  2,700.- 
รวมเป็นเงิน  21,600.- บาท(สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 รวมงบประมาณหลังโอนทั้งสิ้นเป็นเงิน 21,600.- บาท   (สองหมื่นหนึ่ง
พันหกร้อยบาทถ้วน) 

 

ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕66  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม
หลักการเหตุผลและคําชี้แจงข้างต้น 
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4.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 - เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1  
จ านวน  1  เครื่อง 

หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

โดยจัดซื้อ - เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 1  จ านวน  1  เครื่อง เป็นเงิน 16,000.- บาท   

เหตุผลในการขออนุมัติ 
 เนื่องจากปัจจุบันการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้
ระบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(LPA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ( ITA) การของบประมาณอุดหนุน การรายงานข้อมูลต่างๆ ซึ่งต้องสแกน
เอกสารเป็นจํานวนมากในการแนบรายงานในระบบ ซึ่งเทศบาลตําบลไหล่หินยังไม่มี
เครื่องพิมพ์สแกนเนอร์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สํานักปลัดจึงมีความจําเป็นต้องขอโอนเพิ่ม
งบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง  
 จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕66 ดังนี้   
โอนลด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณท่ีตั้งไว้     358 ,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน  16,186.- บาท 
โอนลดเป็นเงิน     16,000.- บาท    
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 186.- บาท    

 
 
 

โอนเพิ่ม โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 
1  จํานวน  1  เครื่อง 
  งบประมาณท่ีตั้งไว้          0.- บาท    

โอนไปตั้งจ่ายใหม่    16 ,000.-  บาท    
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  16,000.-   บาท  

 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 1  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ของ
กระทรางดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1  
จ านวน 1 เครื่อง  ราคา 16,000.- บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ ( Auto Document 

Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า แบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 23 ppm  
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕66 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตามหลักการเหตุผลและคําชี้แจงข้างต้น 

จึงนําเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลไหล่หินโปรดพิจารณาครับ 
 

นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  ตามท่ีท่านนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินในระเบียบ  
ประธานสภา  วาระท่ี 4 ผมจะขอมติที่ประชุมทีละรายการนะครับ 

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังสมและสังคมสงเคราะห์ 
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

   รายการ - ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์  จํานวน 8 ตัว เพื่อใช้สําหรับ
อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) จ านวนเงิน 
21,600.- บาท (งานพัฒนาชุมชน)มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามไหมครับ 
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หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 

   รายการ - ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์  จํานวน 8 ตัว เพื่อใช้สําหรับ
อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) จ านวนเงิน 
21,600.- บาท (งานพัฒนาชุมชน)   โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 

  รายการ - ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์  จํานวน 8 ตัว เพื่อใช้สําหรับ
อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) จ านวนเงิน 
21,600.- บาท (งานพัฒนาชุมชน) จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  ข้อ 4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
ประธานสภา  และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  รายการ - ค่าจัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์  สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 16,000.- บาท  (งานบริหาร
ทั่วไป) มีสมาชิกท่านใดจะมีข้อซักถามหรือไม่ครับ 
 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ เรียนท่านประธานสภา  รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามท่ีท่านนายกได้เสนอ

ญัตติในที่ประชุม งบตัวนี้ไม่ได้ตั้งไว้  และโอนลดจากแผนงานรักษาความสงบภายใน
งบ บุคลากรประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น โอนลดจากตัวนี้มาตั้ง
เป็นรายการใหม่ 16,000 บาทและข้อต่อไปบอกว่างบประมาณคงเหลือหลังโอนยัง
เหลือ 16,000 บาท ผมไม่เข้าใจขอให้ช่วยอธิบายครับ 

 
นายสง่า  แก้วมารัตน์  เรียนท่านประธานสภา  รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภา    นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสําหรับงบในการตั้ง  

งบประมาณการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ เราไม่ได้ตั้งรายการตัวนี้ไว้  
และทางฝ่ายบริหารได้เสนอโอนงบที่ตั้งไว้หน้าแรก 16,186 บาท โอนไป 16,000 
บาทก็เหลือ 186 บาท  มีท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ครับ 
 

นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  สมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะอภิปรายในรายการนี้หรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะ  
ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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  รายการ - ค่าจัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์  สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 16,000.- บาท (งานบริหารทั่วไป) โปรดยก
มือครับ 

ที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  รายการ - ค่าจัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์  สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 16,000.- บาท  (งานบริหาร
ทั่วไป)จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.

2566  
   5.1 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดชัยมงคล

ธรรมวราราม(วัดไหล่หินลุ่ม) บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 ต าบลไหล่หิน 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  ในระเบียบวาระนี้เป็นการเสนอญัตติ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภา รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  
   โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดชัยมงคลธรรมวรา

ราม(วัดไหล่หินลุ่ม) บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 ตําบลไหล่หินขอเชิญท่านนายกครับ 
นายมงคล   แผ่นค า  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติเรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

ปริมาณงานโครงการในเทศบัญญัติ ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดชัยมงคลธรรมวรา

ราม (วัดไหล่หินลุ่ม) บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 ต าบลไหล่หิน 
หลักการ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ปริมาณงานโครงการในเทศ

บัญญัติประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการ
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดชัยมงคลธรรมวราราม(วัดไหล่หินลุ่ม) 
บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6   

เหตุผล  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 กองช่างได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ 
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดชัยมงคลธรรมวราราม (วัด
ไหล่หินลุ่ม) บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 127,๐๐๐.- บาท เนื่องจากปริมาณ
งานรวมทั้ง 2 จุดแล้วพื้นที่ไม่ตรง จึงต้องมีการค านวณปริมาณงานใหม่  จึงขอ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงปริมาณ ดังนี้ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯเดิม โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหน้าวัดชัยมงคลธรรมวราราม (วัดไหล่หินลุ่ม) บ้านไหล่หินตะวันตกหมู่
ที่ 6 ปริมาณงาน จุดที่ 1 กว้าง 17.00 เมตร ยาว 24.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 416.50 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง4.00 เมตร ยาว 11.00 
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เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 44.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้ง 2 
ที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร  หักพ้ืนที่คอนกรีตเดิมออก 126.00 ตาราง
เมตร พื้นที่ด าเนินการจริงไม่น้อยกว่า 334.00 ตารางเมตร เป็นเงิน 127,๐๐๐.- 
บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯใหม่ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหน้าวัดชัยมงคลธรรมวราราม(วัดไหล่หินลุ่ม) บ้านไหล่หินตะวันตกหมู่ที่ 
6 ปริมาณงาน จุดที่ 1  กว้าง 17.00 เมตร ยาว 24.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 416.50 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง4.00 เมตร ยาว 11.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 44.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้ง 2 
ที่ไม่น้อยกว่า 460.50 ตารางเมตร  หักพ้ืนที่คอนกรีตเดิมออก 126.00 ตาราง
เมตร พื้นที่ด าเนินการจริงไม่น้อยกว่า 334.50 ตารางเมตร เป็นเงิน 127,๐๐๐.- 
บาท 

ระเบียบข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  หมวด 
๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุน ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้าพเจ้า จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงปริมาณงานโครงการในเทศบัญญัติตามหลักการเหตุผลและคํา
ชี้แจงข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณาครับ 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติม ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  
ประธานสภา งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  
  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดชัยมงคลธรรมวรา

ราม(วัดไหล่หินลุ่ม) บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 ตําบลไหล่หิน ประธานสภาบริเวณ
หน้าวัดชัยมงคล หมู่ที่ 6ขอเชิญครับ 

 
นายเจริญ  โสพันธ์  เรียนท่านประธานสภา  รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
ผอ.กองช่าง นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอชี้แจงเพ่ิมเติม จาก

รายการเดิมชุดที่ 1 ดูที่พ้ืนที่รวมแล้ว 460.50 ตร.ม.แต่ในนั้นเป็น 460.00 ก็เลย
จะขอแก้ไข มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ 

 
 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  สมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะอภิปรายในรายการนี้หรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะ  
ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  
 งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณหน้าวัดชัยมงคลธรรมวราราม(วัดไหล่หินลุ่ม) บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 
ตําบลไหล่หิน ประธานสภาบริเวณหน้าวัดชัยมงคล หมู่ที่ 6โปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดชัยมงคล
ธรรมวราราม(วัดไหล่หินลุ่ม) บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 ต าบลไหล่หิน 
ประธานสภาบริเวณหน้าวัดชัยมงคล หมู่ที่ 6จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 - พิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลไหล่หินเพื่อใช้

ประกอบการขออนุญาตเข้าด าเนินการโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร
ในเขตพื้นที่ต าบลไหล่หิน และต าบลเกาะคาแม่ยาว โดยท าการก่อสร้าง ณ บ้าน
เข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  ในระเบียบวาระนี้เป็นการเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
ประธานสภา เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตเข้าดําเนินการโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อ

การเกษตรในเขตพ้ืนที่ตําบลไหล่หิน และตําบลเกาะคาแม่ยาว โดยทําการก่อสร้าง ณ 
บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  ขอเชิญคณะ
ผู้บริหารครับ 

 
นายมงคล   ช านาญการ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
รองนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภา

เทศบาลตําบลไหล่หิน ดังนี้ 
   ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือใช้ประกอบ                   

การขออนุญาตเข้าดําเนินโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร ในเขตพ้ืนที่
ตําบลไหล่หิน  และตําบลเกาะคาแม่ยาว โดยทําการก่อสร้าง ณ บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 
ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   หลักการ  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือใช้ประกอบ                   
การขออนุญาตเข้าดําเนิน โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร ในเขตพ้ืนที่
ตําบลไหล่หิน  และตําบลเกาะคาแม่ยาว โดยทําการก่อสร้าง ณ บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 
ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   เหตุผล  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จะเข้า ดําเนินโครงการ
ก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลไหล่หินและตําบลเกาะคาแม่ยาว 
โดยทําการก่อสร้าง ณ บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง ซึ่งพื้นท่ีโครงการฯ เป็นพื้นที่ท่ีอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่เนื่องจากการ
ก่อสร้างดังกล่าว มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างถาวรมีการขุดเจาะพนังกั้นน้ํา ซึ่งเข้าข่าย
การกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการทําลายป่า จะต้องดําเนินการขออนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ตาม
กฎกระทรวง การขออนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องแนบเอกสาร
หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตั้งอยู่  ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบ จากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือให้
ความเห็นชอบต่อการดําเนินการดังกล่าว ให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์  
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   ระเบียบข้อกฎหมาย  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช พ.ศ. 
2507 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 

   จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตําบลไหล่หินเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตเข้าดําเนินโครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ําเพื่อการเกษตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลไหล่หินและตําบลเกาะคาแม่ยาว โดยทําการ
ก่อสร้าง ณ บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  ใช้เป็น
หลักฐานในการยื่นขออนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ตามหลักการเหตุผลและคําชี้แจงข้างต้ น จึงเรียน
มาเพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณาครับ 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม ขอบคุณท่านรองนายกนะครับ ตามที่ท่านรองนายกได้เสนอมติดังกล่าวมาจากการขอ  
ประธานสภา เข้าพ้ืนที่การก่อสร้างคลองส่งน้ําของพ้ืนที่ตําบลไหล่หินนะครับ และ ตําบลแม่ยาวโดย

ทําการก่อสร้าง ณ บ้านเข้าซ้อน ม.1  ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา  จ.ลําปางโดยสมาชิกท่าน
ไหนมีคําถามสอบถามไหมครับโดยเฉพาะท่านสมาชิกสภาเจ้าของพ้ืนที่และขอเชิญ
ท่านผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับ เชิญครับ 

 
นางล าดวน  จินา กราบเรียนประธานสภา  รองประธานสภา  เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อยากฝากถามท่านประธานยันไปถึง

คณะบริหารเหตุพื้นที่ของบ้านเข้าซ้อนหมู่ที่ 1 คนที่จะทําคลองส่งน้ํามันเป็นจุดไหน
ค่ะ เขตพ้ืนที่ตรงไหนค่ะ 

 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขอสอบถามนะครับไปยังท่านคณะผู้บริหารราช  
สมาชิกสภา ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องในโอกาสนี้  คลองส่งน้ํามันเป็นคลองส่งน้ําที่ใหญ่ เป็นเหมือง เป็น

ห้วย เป็นลําคลอง เป็นแม่น้ํา ต้องระดับไหนจะไปสร้างตรงที่ไหนครับขอบคุณครับ  
 
นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ในเขตขอทําคลองในเขตพ้ืนที่ ตําบลไหล่หินผมรู้สึก  
สมาชิกสภา ว่าความชัดเจนของการก่อสร้างมันไม่ค่อยมีขนาดเท่าไหร่มันจะทําลายสิ่งแวดล้อม

ของเขตตําบลเราหรือไม่กระทบต่อตําบลหรือจะได้รับประโยชน์หรือไม่ผมขอคําชี้แจง
ที่มันชัดเจนและละเอียดกว่านี้นะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม ขอบคุณท่าน สท. ประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ ครับ มีท่านอื่นเพ่ิมเติมไหมครับ  
ประธานสภา กระผมขออนุญาต สรุปคําถามกับท่าน สท.ทั้งหมดนะครับ ข้อสอบถามจาก ท่าน

ลําดวน จินา สท. ชาญยุทธ ไชยานนท์ สท . ประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์  เรื่องคลองส่งน้ํา
ดังกล่าวนะครับบริเวณก่อสร้างในบ้านเข้าซ้อนอยู่จุดไหน ขนาดของคลองมีขนาด
เท่าไหร่ ผู้ได้รับผลประโยชน์ แท้จริงคือชาวบ้านตําบลเราไหม ขอบคุณครับ 

นายเจริญ  โสพันธ์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา ท่านกํานัน  
ผอ.กองช่าง ผู้ใหญ่บ้าน ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมคําตอบใน อบจ.มาขอความเห็นชอบในมติสภา 

หนังสือของ อบจ.เข้ามาเมื่อ 2 เดือนก่อนครับ ตอนลงมือขุดดินยังไม่มีหนังสือมา 
การประชุมไม่เกิด ทาง อบจ.ต้องการหนังสือรับรองเพ่ือเอาไปใช้ประกอบการเพราะ
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อยู่นอกพ้ืนที่ป่า 2484  การดําเนินโครงการเป็นการดําเนินโครงการของเทศบัญญัติ
บริหารส่วนจังหวัดตามนโยบาย 3 ตําบลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบแต่ละตําบล และ 
คลองส่งน้ําตอนแรกจะเอามาลงทางต้น ผมรู้สึกว่าทางเกษตรกรก็ได้ไปขอ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กับทาง อบจ. ขอมาช่วงปลายทางเพื่อต้องการทําถนนไปด้วย
เพราะทางช่วงบนไม่สามารถทําถนนไปด้วยได้ พื้นที่ดําเนินการอยู่ทางซ้ายมือไปบ้าน
สบฮวกครับขอบคุณครับ 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม ขอบคุณท่าน ผอ.กองช่าง ครับ สท.ทุกท่านพอจะทราบรู้ทราบเรื่องนี้แล้วนะครับเป็น  
ประธานสภา แค่หนังสือแนบของ อบจ. ครับ มีคําถามไหนเพิ่มเติมไหมครับ ขอเรียนเชิญท่าน สท.

ลําดวน จินา ครับ 
 
นางล าดวน  จินา ขออนุญาตสอบถามอีกครั้งนะคะ ไม่ชัดเจนยังไม่รู้จุดสถานที่ก่อสร้างทําไปแล้วหรือยัง  
สมาชิกสภา ไม่ได้ทําขอคําอธิบายอีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 
นายเจริญ  โสพันธ์  ดําเนินการเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ทางระหว่างบ้านแพะสบฮวกและบ้านสบฮวก  
ผอ.กองช่าง  หมู่ 1 ครับ 
 
นายมงคล  ช านาญการ ผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับเนื่องจากโครงการทางนี้จะมีแผนอยู่ใน อบจ. และ  
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง เป็นครองไส้ไก่เดิมนี้จะเอามาลงที่ตําบลพอดีเจ้าเหมืองจะเอาไปลง

ท้ายสุดครับ กรมชลผู้ดําเนินการงบประมาณได้หยิบออกจากแผน อบจ.ที่มาทําเลย
ต้องขอมติความเห็นชอบขออนุญาตใช้พื้นที่จากคนในเขตพ้ืนที่ของเราครับ 

 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  สมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะอภิปรายในรายการนี้หรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะ  
ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้เข้าดําเนินการโครงการก่อสร้าง

คลองส่งน้ําเพื่อการเกษตรในเขตพ้ืนที่ตําบลไหล่หิน และตําบลเกาะคาแม่ยาว โดยทํา
การก่อสร้าง ณ บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เข้าด าเนินการโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรในเขตพื้นที่ต าบลไหล่หิน และต าบลเกาะคาแม่ยาว โดยท าการก่อสร้าง 
ณ บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จ านวน 11 
เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 7 - พิจารณาญัตติขออนุมัติกันเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน   และ
สิ่งก่อสร้าง ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  990,753.- บาท 

นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  ในระเบียบวาระนี้เป็นการเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่า  
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ประธานสภา ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  990,753.- บาท ขอเชิญคณะผู้บริหาร
ครับ 

 
นายมงคล   ช านาญการ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
รองนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๐,๗๕๓.- บาท(เก้าแสนเก้า
หม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี เทศบาลตําบลไหล่หิน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น เนื่องจากมีค่า
สิ่งก่อสร้าง จํานวน ๕ รายการ      ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

งบประมาณของกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้าง  
๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านแม่ฮวก ม. ๓  จํานวน  ๒๙๙,๗๒๘  บาท 
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดบริเวณซอย ๑/๓ ม. ๔          
จํานวน  ๒๕๖,๕๗๗   บาท 
๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดบริเวณซอย ๑/๔ ม..๔          
จํานวน  ๑๓๓,๓๙๔   บาท 
๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดบริเวณซอยเจริญทรัพย์ ม.๖    
จํานวน  ๑๗๔,๐๕๔  บาท 
๕. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าวัดไชยมงคล ม.๖              
จํานวน  ๑๒๗,๐๐๐   บาท 

 (เก้าแสนเก้าหม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)รวมเป็นเงิน  ๙๙๐,๗๕๓  บาท 
  เพ่ือไม่ให้งบประมาณตกไป จึงขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ

ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.  ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙กําหนดว่า “ใน
กรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง 
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สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีและโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์
เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพัน 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

ข้าพเจ้า จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติกันเงิน 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ตามหลักการเหตุผลและคําชี้แจงข้างต้น 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณาครับ 
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม ขอบคุณท่านรองนายกที่ช่วยเสนอญัตติครับ ตามท่ีท่านเทศมนตรีนายกตําบลไหล่หิน 
ประธานสภา เสนอญัตติขอความเห็นชอบขออนุมัติกันเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าคุรุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช 
2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๐ ,๗๕๓.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบสาม
บาทถ้วน)  ตรงนี้มีสมาชิกท่านใดจะมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ เชิญท่าน สท. 
สุวรรณ ศรีวิชัย ครับ 

 
นายสุวรรณ ศรีวิชัย เรียนท่านประธานสภาฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผมขอถามท่าน  
สมาชิกสภา ประธานสภาไปยังท่านผู้บริหารครับที่ค้าง 5 โครงการยังไม่ได้ทําเลยสักโครงการเลย

หรือครับ ผมถามแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายมงคล  ช านาญการ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและ  
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากเรื่องการเงินรายละเอียดทางท่านปลัดจะพูดให้อีกทีนะ

ครับ เนื่องจาก 5 โครงการ 4 โครงการนี้อยู่ในช่วงทําสัญญาได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว
ครับเหลือโครงการเดียวที่ขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระหว่างถ้าอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงตัวเลขท่ีได้ถามผู้รับจ้างเข้าทําสัญญาส่วน 4 โครงการนี้มีผู้รับจ้างแล้วนะ
ครับโครงการเดียวที่เราไม่เข้าสภาวันนี้บ้าน ม.6 ที่ลานหน้าวัด ไม่สามารถหาผู้รับจ้าง
เพราะตัวเลขมันไม่ตรงกัน เนื่องจากการบริหารได้ไปขอการเงินไว้ วันที่ 30   
กันยายน  ต้องตัดสิทธิ์ต้องปิดงบประมาณปี 2566 ถ้าไม่กันไว้เงินจะตกเป็นเงิน
สะสมเราไม่สามารถดึงออกมาได้ลําบากเราก็เลยต้องเข้าสภาขอกันเงินไว้เอาไว้เข้า
สภาโครงการก็น่าจะเสร็จและเริ่มดําเนินการได้ถ้ากันไว้หลัง 30 กันยายน ถ้าไม่กันก็
จะตกเป็นเงินสะสมส่วนรายละเอียดให้ปลัดชี้แจงครับ 

นายสง่า แก้วมารัตน์ เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร สําหรับรายละเอียดต่างๆท่านรองได้ชี้แจง  
ปลัดเทศบาล เหตุผลอาจจะต้องรอเงินเข้ามาครับ ลักษณะเงินอาจจะเข้าปลายปีได้ 15 ก.ย. บ้าง 

29 ก.ย. บ้าง เราก็ต้องกันเงินไว้ก่อนถ้าไม่กันสภาเงินตกไปก็ไม่ได้ทําครับหลังจาก
เดือนกันยายนดําเนินการต่อไปก็ 1 ปี ถึง ปี 67 ขอให้ทุกคนเข้าใจและรับทราบครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ เรียนท่านประธานสภาครับตามท่ีท่านรองนายกได้ชี้แจงว่าได้ผู้รับจ้างแล้ว 4  
สมาชิกสภา โครงการเหลืออีก 1 โครงการที่ไม่มีผู้รับจ้างผมเข้าใจผิดถูกหรือเปล่านะครับที่เราควร

จะขอกันเงินเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันธ์ถ้ามีผู้รับจ้างแล้วแสดงว่ามีการก่อ
หนี้ผูกพันธ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหลือ 1 โครงการที่ไม่ขออนุมัติจากท่ีประชุมเพ่ือ
กันเงินอยากจะให้ท่านปลัด ท่านนายกได้ทราบว่าเราได้ก่อหนี้ผูกพันธ์ได้ผู้รับจ้างแล้ว
น่าจะขอเสนอแค่ 1 โครงการเพื่อขอกันเงินนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  กราบเรียนท่านสภา รองประธานสภา ท่าน สท ทุกท่าน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ผอ.กองคลัง   ตลอดถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สําหรับโครงการทั้ง 5 เราได้ดําเนินการ  

จัดซื้อจัดจ้างแล้วนะคะกําลังอยู่ในกระบวนการขอทําราคากลางเรียบร้อยแล้วนะคะ
ร่าง TOR ก็เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในห้วงระหว่างจัดหาผู้รับจ้างยังไม่ได้ดําเนินการ
ทําสัญญาหรือก่อหนี้ผูกพันธ์ตามเอกสารอยู่ระหว่างทําสัญญาเพ่ือไม่ให้เงินตกไปเป็น
เงินสะสมเราจึงต้องมีความจําเป็นกันเงินจากสภาไว้ก่อนค่ะแต่ก็คาดว่าจะทําสัญญา
แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ค่ะ 

 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม  สมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะอภิปรายใน ระเบียบวาระนี้หรือไม่ครับ หากไม่มีผม 
ประธานสภา จะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้กันเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวด

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  990,753.- บาทโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ ให้กันเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  990 ,753.- บาท จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8 - เรื่องอ่ืนๆ 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม เชิญท่านทางฝ่ายปกครอง ขอให้ท่านฝ่ายปกครองรอให้เสนอมติหัวข้อนะครับขอ  
ประธานสภา อนุญาตให้ฝ่ายปกครองมีข้อชี้แจงและเสนอแนะขอเชิญก่อนนะครับ  
 
นายเกรียงไกร  จ าปา เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านปลัด ท่านนายก ผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ท่านครับผมอยากนําเรียนเสนอของโครงการในส่วนของทุ่งเตียมเพราะว่าทุ่งเตียม

ได้รับจากทางเกษตรกรจากการทํานาแต่ละปีอยากนําเสนอขอจากเทศบาลรวมไปถึง
ท่านสภาเกี่ยวกับถนนที่จะเข้าทุ่งเตียมตั้งแต่วัดม่อนเรียบใต้คลองเหมืองทุ่งเตียมไป
จนถึงบ้านไหล่หินครับก็ขอนําเสนอเรื่องนี้ขอบคุณครับ 

 
นายวรัญญู  มุ๊ตตะ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก สมาชิกสภาทุกท่าน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผมขอถาม  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ที่จะทําท่ีส่งน้ําบ้านเข้าซ้อนครับได้ทราบข่าวว่าท่าน สท ทําโครงการไปแล้วใช่ไหม

ครับ เกิดการสร้างความเสียหายเวลาน้ํามาคันนาครับ อยากเสนอเพียงเท่านี้ครับ 
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นายประเสริฐ นิวาโต เรียนท่านประธานสภา ท่านเลขาสภา ท่านรองสภา สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภา ในวันนี้ ผมอยากให้ท่านไปสํารวจเส้นทางสัญจรทางหมู่บ้านถูกน้ํากัดเซาะถนนดิน

เสียหายผ่านหมู่ 6 และ หมู่ 4 อยากให้ท่านช่วยไปตรวจสอบครับ 
 
นางล าดวน  จินา เรียนประธานสภา และ รองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภา และผู้ใหญ่บ้านทุกท่านค่ะ ขอตอบคําถามผู้ใหญ่วรัญญู ตอนนั้นได้ทําโครงการไปแล้ว 

ลําเหมืองทุ่งเข้าซ้อนช่างกรุงได้ไปตรวจสอบแล้วโครงการนี้น่าจะตกหล่นนะคะ 
เพราะฉะนั้นต้องพูดใหม่ค่ะ นับตั้งแต่หน้าบ้านผู้ใหญ่ไปถึงหลังบ้านปลัดตั้งแต่ทาง
บ้านผู้ใหญ่ไหล่หินทําไม่ได้ค่ะเพราะเป็นถนนทางหลวงชนบทต้องถามกองช่างว่าจะ
เอากี่เมตร 80 เมตร ต้องให้ ผอ.กองช่าง ตรวจสอบดูอีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
นายสุธรรม จ าปา  เรียนประธานสภา และ รองประธานสภา สมาชิกผู้แทนสภาทุกท่าน ทางแม่เหินมี  
สมาชิกสภา   ชาวบ้านเดือดร้อนมากมีคนมาแจ้งว่า สท. ไม่ช่วยเหลือ น้ําทางทุ่งหนองนา หนองตุ้ย  

ไม่ได้รับน้ําเลยครับจะเป็นเดือนกว่าแล้วครับ อยากขอให้ฝ่ายบริหารท่านนายกไป
จัดการช่วยเหลือชาวบ้านครับขอบคุณครับ 
 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ กราบเรียนท่านสภาที่เคารพครับผมอยากจะเสนอปัญหาเกี่ยวกับน้ําในการเกษตรน้ํา  
สมาชิกสภา  ในนาของบ้านเราครับทุกปีท่ีผ่านมาน้ําจากแม่ยาวจะไหลผ่านมาเร็วไม่เดือดร้อน

เท่าไหร่นะครับ พอมาปีนี้ปลายเดือนสิงหาแล้วครับน้ํายังไม่นองมีชาวนาพี่น้อง
ชาวบ้านหลายคนครับถามโครงการที่จะส่งน้ํากิ่วคอหมาที่บ้านทุ่งขามลงแม่ยาวถ้าไม่
เดือดร้อนความต้องการก็ไม่เกิดขึ้นครับ ตอนนี้มีความเดือดร้อนครับน้ําในทุ่งเตียมไม่
พอใช้ไม่มีน้ําเข้าเหมืองต้องการน้ําฝากท่านนายกช่วยคิดหาทางเพ่ือที่จะผันน้ําคลอง
กิ่วคอหมาลงแม่ยาวช่วยแก้ไขปัญหาน้ําแล้งช่วยกับชาวนาเกษตรด้วยครับ 

 
นางสิริกร จินะการ  กราบเรียนท่านสมาชิกสภา และ ประธานสภา สมาชิกผู้แทนสภาทุกท่าน  
สมาชิกสภา ดิฉันนางสิริกร จินะการ  สมาชิกสภาเขต 2 ทางเกษตรกรผู้ใช้น้ําลําน้ําเหมืองทุ่ง

เตียม แจ้งว่าเหมืองเกิดการตื้นเขินน้ําไปไม่ถึงชาวนาเกษตรกรก็ได้นําปัญหาเหล่านี้มา
แจ้งขอทางฝ่ายบริหารจัดสรรงบประมาณขอรถแบล็คโฮคันเล็กไปขุดร่องในช่วงฤดู
แล้งๆ หลัง จากการเก็บเก่ียวข้าวจะแห้งตายเพราะน้ํามาไม่ถึงของบจัดสรร
งบประมาณให้กับทุ่งนาด้วยค่ะ 

 
นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์  ผมมีเรื่องจะทวงถามเรื่องที่เขียนคําร้องไปประตูปิดประตูระบายน้ําไปที่ทุ่งเตียม  
สมาชิกสภา เมื่อไหร่จะแล้วเสร็จหรือทําไปแล้วเพราะปีนี้น้ําเหมืองมีน้อยผมได้เสนอที่ประชุมสภา

ครับแล้วได้เขียนคําร้องไปแล้วครั้งนึงนะครับขอประตูปิดเปิดขอให้ช่วยติดตามให้ด้วย
ครับขอบคุณครับ 

นายธีรชัย ศรีวิชัย  เรียนท่านประธานสภา และประธานสภา คณะผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะครับ  
สมาชิกสภา ผมอยากให้มีมาตรการครับอยากเปิดให้ใช้ 7 วันครับ จัดทําตารางใช้น้ําไปแต่ละสาย

สายบริหารประธานผู้ใหญ่นันทพงษ์ ขันตรี ออกมีมาตรการให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ําให้ได้รับ
ผลประโยชน์เท่าๆกันขอเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับ 
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นายปฐมภพ อภิวงค์  เ รียนท่านประธานสภา และประธานสภา คณะผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะครับ 
สมาชิกสภา ลําเหมืองของทุกหมู่บ้านตื้นเขินทุกหมู่บ้าน การขุดลอกเหมืองในทําเหมือนกันได้ไหม

ครับเพราะชาวบ้านมีความต้องการเหมือนกันครับ ขอบคุณครับ 
 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ ผมขอทราบงบประมาณว่ามีโครงการไหนที่ยังไม่ได้ทําบ้างครับ อยากจะเสนอท่าน  
สมาชิกสภา ผู้บริหารท่านนายกครับช่วยก่อนสิ้นปีงบประมาณช่วยมาดําเนินการก่อสร้างงานต่างๆ

ที่ใช้เงินจํานวนมากและช่วยเหลือชาวบ้าน การจ้างงาน การหมุนเวียนของเงิน เพื่อ
นําเงินที่มีจํานวนมากมาส่งเสริมการลงทุนขอให้ท่านนายกช่วยผลักดันช่วยจ่ายเงิน
สะสมมาช่วยพัฒนาตําบลเราให้ได้เจริญยิ่งๆขึ้นไปครับขอบคุณครับ 

 
นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ ผมขอเกี่ยวเนื่องกับเงินสะสมที่ท่านชาญยุทธ ชัยยานนท์ได้กล่าวไว้ครับความจริงแล้ว  
สมาชิกสภา เทศบาลเรามีเงินเยอะนะครับอย่างงบประมาณของเกษตรกรที่เคยตั้งไว้ทุกปี ปีก่อน 

30,000 บาท ปีนี้ตั้งไว้ที่ 90,000 บาท เราไม่ค่อยได้เอามาทําประโยชน์ไรเลยครับ
เลยตกเป็นเงินสะสมไปความจริงแล้วเราควรจะนํามาทําท่ีเกี่ยวกับการเกษตร ปีนี้
น้ํามันน้อยข้าวแห้งแล้งตาย เราไม่ได้เอาเงินส่วนนี้มาใช้เลยครับเลยอยากให้นําเงินมา
ทําในส่วนนี้ดูบ้างครับจะได้เห็นผลงานสร้างผลงานโครงสร้างหลายๆงานหลายๆอย่าง 
อย่างเช่นทําเหมือง ขุดลอกเหมือง หรือ เกี่ยวกับไร่นา ผมขอฝากด้วยครับเรื่องเงิน
สะสมพอเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์เลยครับถ้าทําก็จะได้ประโยชน์กับชาวบ้านด้วยครับ 

 
นายธนบัติ จักร์ค า เรียนท่านประธานสภา ท่านบริหารสภา ท่านสมาชิกทุกท่านครับ สําหรับสมาชิกทุก  
รองประธานสภา ท่านที่ได้รับคําร้องเรียนหรือว่าได้รับปัญหาจากพ่ีน้องชาวบ้านก็สามารถนําเสนอต่อ

สภาแห่งนี้ได้ครับเพื่อผ่านทางไปหาผู้บริหารได้ครับจะได้นําปัญหามาแก้ไขด้วยต่อไป
นะครับ ผมอยากจะเสนอว่าลําเหมืองน้ําไปไม่ถึงเราน่าจะตั้งงบประมาณไว้โดยทิ้งขุด
ลอกลําเหมือง โดยช่วงน้ําแล้งมันเกิดปัญหาทุกเส้นทุกสายให้เตรียมไว้นะครับกันไว้
บ้างเพ่ือนําไปใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะทุ่งเตียมผมเคยเสนอไปหลายครั้งแล้วครับ
คณะผู้บริหารไม่ค่อยจัดสรรงบลงมาเท่าไหร่ครับจะมีบางครั้งไปซ่อมแซมแต่ท่ีของพัง
เล็กๆน้อยๆครับทุกๆปีงบประมาณท่ีผ่านมาวาระการประชุมไม่ได้รับงบประมาณไม่
เคยได้เลยครับอยากให้น้ําไหลเทลานตัวยูไปน้ําจะไม่รั่วไหล ขอให้ท่านมองปัญหา
พิจารณาว่าจะจัดปัญหายังไงครับ ขอบคุณครับ 

 
นายธนบัตร  จักร์ค า -จึงฝากผู้บริหารหากปีต่อไปจัดสรรงบประมาณก็ขอฝากทุ่งเตียม สําหรับทุ่งหัวขัว 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ําจากอ่างแม่ฮวกมาเสริมรวมถึงน้ําแม่เหินและน้ําแม่เถาด้วย แต่ ทุ่งเตียม ต้องรอน้ํา

จากน้ําแม่ยาวที่เดียว ไม่มีน้ําจากส่วนอื่นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมองเห็นปัญหา
ตรงนี้และอีกเรื่องที่จะเพ่ิมเติมคือถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรทุ่งเตียม ขออนุญาตเอ่ย
นามนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวไปกระผมอยากจะเสนอให้ดําเนินการไปตามที่
บุคคลในพื้นที่หรือเจ้าของที่อนุญาตอนุญาตแค่ไหนให้ทําในส่วนที่อนุญาตก่อนจะได้
ขยายต่อไป ทุกความท่ีตกลงกันไว้ว่าจะดําเนินการก็ไม่ได้ดําเนินการในปัจจุบันบ้าน
มะกอกวัดม่อนนาบัวได้มีชาวบ้านอนุญาตให้พ้ืนที่ดําเนินการเป็นถนนมาบ้างแล้วแต่
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ทางเราไม่ได้ดําเนินการต่อส่วนมากแล้วเราจะนํางบประมาณไปดูแลในส่วนของปลาย
ฝายมากกว่า กระผมอยากให้เล็งเห็นความสําคัญถึงต้นทางและท้ายท่ีสุดนี้กระผม ก็
ได้เสนอไปสองทางคือหนึ่งดูแลฝายทุ่งเตียม และสองถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรทุ่ง
เตียม ครับอยากเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

 
นายสุเชาวน์เชียงพรหม - ครับขอขอบคุณ ท่านขอบคุณท่านรองประธานสภาธนบัตร จักร์คํา ครับ เชิญ 
ประธานสภาสท.ประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ ครับ 
 
นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะ  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  บริหาร ผู้อํานวยการกองทุกกอง กํานันผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมขอเสริมท่านประธานสภาขออนุญาตเอ่ยนามนะ
ครับกระผมมีทุ่งนาอยู่ที่ทุ่งขาม ทาง อบต.ใหม่พัฒนา คนที่อยู่ด้านในนําปุ๋ยน้ําอะไร
เข้าไปก็อาจจะมองว่าเข้าไปอีกนิดก็อาจจะเดินทางสะดวกได้ และดําเนินการไปแล้ว
โดยประมาณบริเวณวัดม่อนนาบัวทางท่านผู้ใหญ่เกรียงไกร ได้เกริ่นไว้ ทํามาไว้
ประมาณ 100 เมตร คนก็จะได้พ้ืนที่เพียงเท่านั้น ส่วนพื้นที่ข้างในหากมองเห็นว่า
พ้ืนที่ด้านนอก ได้มีการทําแล้วและอาจจะสะดวกสบายต่อการนําปุ๋ยนําพืชพันธ์ต่างๆ
เข้าไปได้ง่ายก็อาจจะมีการคล้อยตามและยินยอมให้ปรับพื้นที่กระผมเห็นด้วยกับที่
ท่านรองประธานสภากล่าว ว่าไม่จําเป็นต้องทํา ไปทีเดียวตั้งแต่หัวจรดท้ายเพราะ
อาจจะเป็นไปไม่ได้หากมีการดําเนินการไปทีละนิดอาจจะมีผลต่อชาวบ้าน ให้มีการ
คล้อยตามและรถราสามารถ เข้าไปได้สะดวกแต่กระผมจึงขอเพ่ิมเติมว่าหาก
ดําเนินการทีเดียวอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะบางราย อาจจะไม่อนุญาตจึงมองเห็นว่า
ดําเนินการไปทีละนิดทีละหน่อย ครับ 

 
นายสุเชาวน์เชียงพรหม - ครับขอขอบคุณ ท่านขอบคุณท่านสท.ประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ ครับ เชิญ สท.ปาลิดา 
ประธานสภาจําปา ครับ 
 
นางสาวปาลิดา  จ าปา - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะ  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  บริหาร ผู้อํานวยการกองทุกกอง กํานันผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันมีข้อเสนอเกี่ยวกับลําเหมือง ตื้นเขิน สาเหตุเพราะ
ไม่ได้ลอกลํา เหมืองอย่างต่อเนื่อง  เมื่อก่อนชาวบ้านยังช่วยกันทําความสะอาด ล่องลํา
เหมือง ปัจจุบันเหมืองที่มีปัญหานั้น ปัญหาเกิดจากไม่ได้ ลอกลําเหมืองอย่างต่อเนื่อง
ดิฉันอยากให้เสนอให้ทําการประชาสัมพันธ์ประสานงานไปยังหัวหน้าฝาย ให้
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านมาช่วยกันทําความสะอาด ลอกลําเหมืองอย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ  แรกเริ่มเดิมทีมีการประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันล่องลําเหมือง ก็จะช่วยกัน
เฉพาะในวันแรก อยากจะขอให้ทางบริหารตั้งงบไม่ต้องรอในช่วงฤดูน้ําหลากตั้ง
งบประมาณจ้างรถแม็คโครตักออก จะเป็นไปได้หรือไม่ขอบคุณค่ะ 

 
นายสุเชาวน์เชียงพรหม - ครับขอขอบคุณ ท่านขอบคุณท่าน สท.ปาลิดาจําปา ครับ เชิญ สท.ธีรชัย  ศรีวิชัย 
ประธานสภาครับ 
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นายธีรชัย  ศรีวิชัย - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะ  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  บริหาร ผู้อํานวยการกองทุกกอง กํานันผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตเอ่ยนามถึงท่าน สท.ปาลิดา นะครับเรื่องที่
ชาวบ้านไม่ช่วยกันทําความสะอาดลําเหมือง กระผมมีข้อเสนอว่า ในปีๆหนึ่งของบ
ประมารจากคณะผู้บริหาร ไม่ต้องตั้งไว้มาก 2-3 แสน จะเริ่มต้นจากลําเหมืองไหน
ก่อนก็ได้ หากมารองบอื่นมาอาจจะไม่ทันการ กระผมคิดว่าทําไป20-25เมตร                  
ทําไปทุกๆปี ขุดลอกรูปตัวยู และถนนการเกษตรทําไประยะ 1 เมตรก่อน ชาวบ้านจะ
ได้เดินทางได้สะดวก กระผมขอเสนอเพียงเท่านี้ครับ 

 
นายธนบัตร  จักร์ค า - ครับขอขอบคุณ ท่านขอบคุณท่าน เชิญ สท.ธีรชัย  ศรีวิชัย ครับ สมาชิกท่านไหน 
รองประธานสภาเสนออีกครับ ตอนนี้อยู่ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ครับสามารถเสนอได้เลยครับ 
 
นายสุเชาวน์เชียงพรหม - ครับไม่มีอะไรแล้วกระผมขอสรุปข้อชี้แจง สําหรับสมาชิกสภาและผู้นําชุมชนทุก 
ประธานสภาท่านนะครับ ผู้ใหญ่เกรียงไกร จําปา เสนอถนนเพ่ือการเกษตรทุ่งเตียม ตั้งแต่วันม่อนนาบัว ไปจนถึงไหล่หิน 

ส่วนต่อมา ท่านผู้ใหญ่วรัญญู มุตต๊ะ เสนอ เรื่องคลองส่งน้ําบ้านเข้าซ้อน โดยมีท่าน 
สท.ลําดวน จินา ได้ตอบข้อสอบถามแล้วว่าคลองดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปเนื่องจากติด
พ้ืนที่ครับ และจะทําการเสนอใหม่ ให้ ผอ.กองช่างช่วยดําเนินการเส้นทางใหม่  ต่อมา 
ท่าน สท.ประเสริฐ  นิวาโต เรื่องฝายเตาปูน ม.6                มีลูกรังมาการไหลลง
แม่น้ําลําคลอง และก่อให้เกิดปัญหาการทรุดตัวในอนาคต ต่อมาท่าน สท.สุธรรม  
จําปา มีคําถามเกี่ยวกับการใช้น้ําให้ฝ่ายบริหารช่วยเหลือ ทุ่งหนองยาวและหนองจ้าย
ตุ้ย สท.ชาญยุทธ ไชชยานนท์ ปัญหาน้ําการเกษตรจากชาวบ้าน                มีการส่ง
น้ําจากก่ิวคอหมา และไม่ได้ใช้ ขอความคืบหน้าของเครื่องสูบน้ําของกรมทรัพยากร
น้ําครับ และเสนอเพ่ิมเติมว่า อยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าโครงการไหนยังตกค้างอยู่
บ้างในปีงบประมาณ 2566 และยังเสนออีกว่าอยากให้เงินเบิกจ่ายสะสมประจําปี
ออกมาช่วยเหลือในด้านโครงการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ และช่วยเหลือชาวบ้าน
ด้านการเกษตร สท.สิริกร จินะการ  ด้านลําเหมืองทุ่งเตียม ทุ่งนาโฮ้งตื้นเขินอยากจะ
ให้มีการขุดลอก เช่นเดียวกับท่าน สท.ปฐมภพ อภิวงค์ เสนอมาว่า ขอให้ทางเทศบาล
ทําการอนุมัติเก่ียวกับเรื่องขุดลอกของทุกเหมืองฝายได้หรือไม่ให้เท่าเทียมกันทุก
หมู่บ้านท่าน สท. ปาลิดา จําปา ได้ เสนอให้ขุดลอกแม่น้ํายาวและท่าน สท. ธีรชัย ศรี
วิชัย ขอเสนอวิธีการแก้ไขเก่ียวกับการใช้น้ําของอ่างเก็บน้ําแม่เหินให้มีการวาง
มาตรฐานในการใช้น้ําให้มีประกาศ ให้ทุ่งท่ีปล่อยน้ํา  ปล่อยเป็นช่วงระยะเวลาเป็นวัน
สุดท้ายท่านรองประธานสภาท่าน ธนบัตร จักร์คํา เสนอให้นํางบประมาณเงินสะสม
ขุดลอกตั้งเป็นงบประมาณทุกปีงบประมาณขอให้มีการลงในเทศบัญญัติอยากจะ
เพ่ิมเติมให้ลําเหมืองตัวยู เต็มในพ้ืนที่ลดงบประมาณการขุดลอกลงและยังช่วยลดการ
รั่วซึมของน้ําในลําเหมือง ขอให้เริ่มทําถนนทางการเกษตรเข้าทุ่งเตียมหากไม่มีการ
เริ่มก็จะมีการผัดผ่อนไปเรื่อยเรื่อยครับคําถามครบถ้วนนะครับเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
ครับเชิญท่านรองนายกฯครับขอบคุณครับ 
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นายมงคล  ช านาญการ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะ  
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีบริหาร ผู้อํานวยการกองทุกกอง กํานันผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอขอบคุณสมาชิกสภาและทุกท่านที่เป็นห่วงได้ชี้แจง
และเสนอในเรื่องการบริหารจัดการในตําบลของเราเรื่องท่ีหนึ่งที่ท่านผู้ใหญ่เกรียงไกร
ได้เสนอทําถนนเข้าทุ่งเตียม การทําถนนนั้นได้ปรึกษาหารือกันมาหลายครั้งแล้วและมี
บางท่านรับปากว่าจะไปเคลียพื้นที่  รับปากในที่ประชุมและสุดท้ายมาสมาชิกเจ้าของ
พ้ืนที่คณะกรรมการผู้ที่มีทุ่งนาในทุ่งเตียม เรื่องก็เงียบ หายไป  

กลับผมไม่ทราบว่าท่านไปเคลียร์ได้มากน้อยแค่ไหนและเจ้าของพ้ืนที่อนุญาตหรือไม่
เพราะไม่เห็นหนังสือแจ้งมาทางบริหารเลยครับแต่ทางคณะบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ
พยายามลงพื้นที่ไปสํารวจดูช่วยกันตํารวจตามแนวทางท่ีจะทําถนนหลายครั้งจะ
ดําเนินการก็เงียบไป แต่ก็พยายามจะทําให้ถนนเข้าสู่พ้ืนที่ ทุกพ้ืนที่ไม่ใช่แค่ทุ่งเตียม 
เพราะต้องการให้พี่น้องชาวบ้านใช้เส้นทางอย่างสะดวกสบาย จึงอยากฝากให้ทาง
ท่านผู้ใหญ่ช่วยสํารวจและหนังสือยินยอมกับชาวบ้านในพื้นที่ท่ีต้องการทําถนน นํามา
มอบกองช่างเทศบาลช่างแกได้ทําการสํารวจแต่เจ้าของพ้ืนที่ต้องเซ็นยินยอมด้วยนะ
ครับพร้อมถ่ายโฉนดที่ดินด้วยถึงจะสามารถเข้าไปดําเนินการได้หากไม่มีหนังสือ
ยินยอมเราไม่สามารถดําเนินการได้หากมีการยินยอมสามารถประมาณการว่า
ระยะทางเท่าไหร่จะได้หยุดทราบงบประมาณฝากถามท่านผู้ใหญ่ช่วยสํารวจช่วงไหน
ระยะทางเท่าไหร่เอกสารเหล่านี้และรายชื่อ เอกสารยินยอมมาให้กับกองช่างด้วยครับ
ขอฝากท่านผู้ใหญ่ด้วยและเรื่องที่สองท่านผู้ใหญ่วรัญญูอยู่ที่บ้านเขาสอนขอให้ท่านได้
เขียนคําร้องเข้ามาอีกครั้ง หนึ่งจะให้กองทางออกตํารวจอีกครั้งหนึ่ง ครับ เนื่องจาก
โครงการเดิมมีการเปลี่ยนแปลงฝากท่านผู้ใหญ่วรัญญูด้วยครับว่าจุดนั้นจะข้ึนทางลง
หรือทางล่างจะได้ประมาณการดูหากติดทางหลวงชนบทไม่สามารถดําเนินการได้หาก
พ้ืนที่ใกล้เคียงของชาวบ้านก็ต้องทําหนังสือยินยอมจากชาวบ้านด้วยครับ สําหรับ  สท.
ประเสริฐ์ นิวาโต ถนนทรุดที่ฝายเตาปูน ทางกองช่างได้ออกสํารวจดูแล้วเพราะ
ชาวบ้านได้ร้องเรียนมีการสุดตัวนิดนึงไม่ถึงกับพังน้ําน่าจะซึมจากหน้าฝายลงมาอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขตอนนี้ได้นําที่ก้ันไปก้ันไว้ ดูการทรุดตัวของพ้ืนที่ตรงนั้นก่อน 
สําหรับสท.ลําดวนเรื่องเดียวกับผู้ใหญ่วรัญญูขอให้ท่านช่วยประสานงานกันจะนําขึ้น
ข้างบนหรือลงข้างล่างให้ร่วมกันประสานกองช่างครับจะได้ประมาณการดูสําหรับสท.
ชาญยุทธเรื่องเก่ียวกับลําเหมืองก่ิวคอหมาทางบริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ประสานงาน
กับทางท่าน ส .ส และได้คุยกันที่บ้านกํานัน อยากจะให้ทางท่าน ส .ส ช่วย
ประสานงานด้วย เนื่องจากทางเราเคยไปประชาคมหมู่บ้านทุ่งขามทางหมู่บ้านได้
อนุญาตให้เราใช้พ้ืนที่แล้วคราวหลังไม่ยอมจะให้เวนคืนเอกสารทางหน่วยงานกิ่วคอ
หมาไม่มีงบเวนคืน ทางช่างก็เลยไม่กล้าออกแบบเพราะทางหมู่บ้านทุ่งขามจะให้ทํา
รองเมืองอย่างเดียวเท่านั้นไม่ให้ทําถนนแต่แบบแปลน ของก่ิวคอหมา ต้องทําทั้งสอง
ข้างข้างละสี่เมตร รวมเนื้อที่ทั้งหมด 10 กว่าเมตรชาวบ้านทุ่งขามเกิดไม่ยอมและ
ต้องการให้เวนคืนแล้วก็ติดปัญหาตรงนี้เพราะเป็นพื้นที่ของอีกตําบล ใหม่พัฒนา
โครงการนี้ก็เลยชะงักไปและยังไม่สามารถหาหนทางหาเงินไปเวนคืนให้ชาวบ้านเรื่อง
นี้อยู่ในระหว่างการประสานงานกับท่านส .ส และท่านก็รับปากแล้วและจะนําหนังสือ
โครงการเดิมไปให้ท่านติดตามงานอีกครั้งสําหรับท่านสท. สิริกรเรื่องเหมืองทุ่งเตียม 
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ทุ่งนาโฮ้ง เมื่อก่อนมีการลอกลําเหมืองแต่ปัจจุบันไม่มีการลอกลําเหมือง ทําให้ลํา
เหมืองตื้นเขินและเราเหมืองเส้นนั้นค่อนข้างแคบ ในช่วงฤดูแล้งให้เขียนคําร้องเข้ามา
จะได้ดําเนินการได้ครับเพราะในช่วงฤดูนี้เป็นฤดูทํานาแล้วไม่สามารถดําเนินการได้
การขุดลอกต้องทําในช่วงฤดูแล้งครับในช่วงนี้จึงขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านช่วยกันขุดลอกลําเหมืองแก้ปัญหาไปก่อนและสําหรับท่านสท. ประดิษฐ์ 
เรื่องประตูเปิดปิดน้ําที่ลําเหมือง ทางช่างได้ออกไปสํารวจดูแล้วเดี๋ยวจะเรียนให้
ผู้อํานวยการกองช่างชี้แจงครับครับ สท.ธีรชัย เกี่ยวกับอ่างเก็บน้ําแม่เหินกรม
ทรัพยากรน้ําได้ดําเนินการทํารางน้ําประตูเปิดปิดน้ําอํานวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่อ้างไปเหิน เป็นโครงการที่ค่อนข้างดีมากแต่การบริหารจัดการเข้าใจ
ไม่ถูกต้อง เมื่อวันก่อน กระผมและท่านปลัดได้เข้าร่วมการประชุมเลือกนายเหมือง
ฝาย มีประธานหนึ่งท่านและมีนายเหมืองอีกหกท่าน โดยมีท่านผู้ใหญ่นันทพงษ์ขอ
อนุญาตเอ่ยนามนะครับเป็นประธานกระผมคิดว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับประธานนายเหมือง
ฝายจะให้มีการประชุมกับนายเหมืองฝายทําความเขาใจกันใหม่ การปล่อยน้ําใน
ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นระบบอยากเปิดก็เปิด ในที่ประชุมวันนั้นได้ข้อตกลงว่า ให้
คณะกรรมการเท่านั้นเปิดน้ําได้หากใครแอบเปิดจะมีการปรับ ครั้งก่อนมีเหตุเกือบ
เกิดการวิวาทกันครับ กระผมมองว่าพวกเราต้องเข้าไปช่วยทางผู้นําหมู่บ้านแก้ไข
ปัญหา ตั้งระเบียบร่างระเบียบขึ้นมาใหม่ จึงอยากให้ประธานผู้ใช้น้ําประสานงานให้
ผู้ใช้น้ํามาประชุมและสร้างข้อตกลงระเบียบกันใหม่ครับ จึงฝากไปยังท่านปรานผู้ใช้
น้ําผู้ใหญ่นันทพง์ครับ ขอฝากด้วยครับ สําหรับเรื่องทีท่าน                       สท.
ประดิษฐ์ เรื่องถนนเพื่อการเกษตร กระผมอยากจะฝากท่านและท่านผู้ใหญ่ม.4 
ช่วยกันลงสํารวจ ขอเอกสารการยินยอมใช้พ้ืนที่พร้อมแนบมาให้ทางกองช่างครับ 
สําหรับ ท่าน สท.ปาลิดา เรื่องลําเหมืองตื้นเขิน อยากให้ขุดลอกลําเหมือง ในปัจจุบัน
นี้มีปัญหาตอนไม่มีน้ําเยอะ หากน้ําเยอะมักไม่มีปัญหา และเก่ียวกับผักตบชวาเช่นกัน
ครับ การเสนอจะให้กําจัดผักตบกระผมคิดว่ารอวันน้ําหลากก่อนครับ จะได้ประหยัด
งบประมาณหากวันหนึ่งในปีนี้ไม่มีน้ําหลากเลยก็ต้องดําเนินการไปตามจริงครับ ส่วน 
สท.ธีรชัย ลําเหมืองรูปตัวยูที่จะให้ทุบที่ละนิด ทางบริหารพยายามหางบข้างนอกมา
ดําเนินการและพยายามทําท่ีละนิดเสริมอีก100เมตร ในปี 67 และได้ทําโครงการ
ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในลําเหมืองตัวยูทุ่งเตียมครับ จะพยายามติดตามให้ครับ
สําหรับท่านรองประธานสภาเรื่องการขุดลอกลําเหมือง ก็อยากจะแจ้งนะครับในช่วง
ฤดูแล้ง ทุกทุกฝ่ายรวมถึงชาวบ้านก็เงียบกันหมดเพราะว่าไม่มีปัญหาเรื่องน้ําขอฤดูทํา
นาก็เกิดปัญหาจึงมีการมาเสนอในที่สภาหรือหารือกัน อย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นว่า
ฤดูนี้ไม่สามารถจัดการอะไรได้แล้วในปีหน้า ขอให้ช่วยเขียนคําร้องเข้ามาใหม่ครับ
และอีกเรื่องถนนพ้ืนที่ทุ่งเตียม อยากจะให้สมาชิกสภาทุกท่านเข้าไปช่วยกันเคลียร์
สร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านให้เขายินยอมและรวบรวมนําเอกสารมามอบให้กองช่าง 
เราต้องช่วยกันครั บ สําหรับเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมเดี๋ยวกระผม ขอเชิญท่าน ผอ.กอง
คลัง ชี้แจงครับ 

 
นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะ  
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ผอ.กองคลัง นายกเทศมนตรี  บริหาร ผู้อํานวยการกองทุกกอง กํานันผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะสําหรับเงินจ่ายขาดสะสม 50 กว่าล้านนั้น เป็นเพียงยอด
ตามบัญชีที่ทางกองคลังจัดทําตามมาตรฐานทางการเงินบัญชีภาครัฐซึ่ง
กรมบัญชีกลางได้ให้ อปท.จัดทําตั้งแต่ปี 2564 ปรับรูปแบบงบทางการเงินและ
รายงานงบทางการเงินของรัฐทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศค่ะ  
ซางทําให้ยอดเงินสะสมของเทศบาลมีมูลสูง จริงๆแล้วมีจริงเพียง ห้าล้านห้าแสนหนึ่ง
หมื่นสี่พันกว่าบาทคะ ซึ่งสาเหตุที่มียอดถึงห้าสิบล้านเพราะมีการรวมสินทรัพย์ของ
ทางเทศบาลทั้งหมดมารวม ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ตลอดถึงครุภัณฑ์ต่างๆ 
ตั้งแต่หน่วยงานตั้งเป็น อบต.และยกฐานะมาเป็นเทศบาล คือมีการเอามูลค่าทาง
การเงินที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ มารวมเงินสะสมที่มีอยู่เลยทําให้ยอดดูเยอะ ขอ
ชี้แจงให้ทุกท่านในที่ประชุมทราบนะคะ ขอบคุณค่ะ 

 
นายสุเชาวน์เชียงพรหม - ครับทางคณะบริหารก็ได้ชี้แจงแล้ว เรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา 

 
นายมงคล  แผ่นค า - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะ 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีบริหาร ผู้อํานวยการกองทุกกอง กํานันผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ครับกระผมก็ต้องขออนุญาตเสริมท่านรองายกฯหน่อย
ครับ  ขอชอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่เสนอปัญหามาทางคณะบริหาร และเล็งเห็น
ความสําคัญการพัฒนาตําบลของเราครับ ปัญหาทุกอย่างทุกท่านใกล้ชิดกับชาวบ้าน
ปัญหาที่เขียนคําร้องมานั้น ที่ท่านรองได้ตอบไป10กว่าข้อ นั้น จะร่วมกันแก้ไขครับ 
กระผมจะสนับสนุนเต็มที่ครับ พวกท่านทราบดีในงบประมาณแต่ละปีว่ามีงบเท่าไหร่ 
ใจจริงกระผมอยากให้งบพัฒนาทุกเรื่องทุกอย่างครับ เพราะอยากให้ตําบลเราพัฒนา
แต่บางโครงการต้องใช้งบประมาณนอกก็ต้องใช้เวลารอคอยครับ และอีกเรื่องครับ 
ในช่วงเมษาที่ผ่านมาวันที่ 17 เมษายน ทางเทศบาลและทางผู้นําชุมชนร่วมกันจัด
งานปี๋ใหม่เมืองนั้น ผลตอบรับทางวัฒนธรรมจังหวัดได้ติดตามวันนี้มีทีมงานทางผู้ว่า
มาขอพบนายก ทางเราของบไป สามแสนเราได้มาแสนหก ในงานการศึกษาและได้
ดําเนินโครงการเกี่ยวกับวัดไหล่หินครับ ทางวัฒนธรรมได้ช่วยทําคลิปแนะนําวัด
เพราะมองเห็นว่าวัดไหล่หินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ ต้องขอขอบคุณท่านทุก
ส่วนครับ ขอบคุณครับ 

  
นายสุเชาวน์เชียงพรม - ครับขอบคุณท่านนายกครับ เรียนเชิญท่าน ผอ.กองช่างครับ 
ประธานสภา 
 
 
นายเจริญ  โสพันธ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะ 
ผู้อํานวยการกองช่าง นายกเทศมนตรีบริหาร ผู้อํานวยการกองทุกกอง กํานันผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมมีเรื่องชี้แจงให้สภาได้รับทราบครับกรณีที่ว่า
ประตูน้ําที่ท่าน สท.ประดิษฐ์ได้แจ้งมา กระผมได้เข้าไปดูแล้ว หากจะตั้งเป็นโครงการ
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ก็ต้องนําเข้าเทศบัญญัติเพราะการทําประตูก้ันน้ําเป็นเหล็กหล่อเหล็กสําเร็จรูปชุดหนึ่ง
แสนกว่าบาทครับ หากทําเองต้องใช้คนของเทศบาลเข้าไปทําอาจจะไม่ได้ใช้
เหล็กหล่อ คงต้องใช้แผ่นเรียบ และได้ดําเนินการใช้พื้นเวทีเก่าที่เก็บไว้ที่ใต้อาคารกอง
ช่างไปปิดไว้แล้ว แก้ปัญหาเบื้องต้น เรื่องท่ี 2 เกี่ยวกับ การก่อสร้างถนนในพื้นที่ส่วน
บุคคล กระผมเคยท่านรองประธานได้อ่านหนังสือฉบับนี้ในห้องประชุมเล็ก บางท่าน
บางรายอาจจะไม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน เบื้องต้นอยากให้ท่านไปสํารวจประสานงาน
กับเจ้าของที่ หากได้เส้นทางแล้วให้มารับเอกสารที่กระผม เอกสารที่ลงนามนั้นมี 3 
ชุด ชุดแรกอยู่กับเจ้าของที่ ชุดที่ 2 ส่งให้เจ้าหน้าที่ ที่ดิน และชุดที่ 3 อยู่กับเทศบาล 
เพราะกรณีร้องเรียนต่างๆจะไม่เกิดขึ้น กระบวนการต้องรัดกุมครับ กระผมเห็นด้วย
ครับว่าหากไม่เปิดทางงานก็จะไม่สามารถดําเนินการได้ และอีกเรื่องการขุดลอกลํา
เหมืองม2ีประเด็น ประเด็นแรกตั้งเป็นโครงการ ประเด็นที่สองตั้งเป็นแบบจ้างเหมา
แต่เงินในเทศบัญญัติไม่ได้มีเยอะ หากใช้สะสมหรือเทศบัญญัติในปีงบต่อไป หากเป็น
โครงการระยะยาวต้องเป็นงบผ่านเทศบัญญัติ ผ่านสภา หากเป็นจ้างเหมาเป็น
ประเภทงานใช้สอย ไม่มีวัสดุ ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เป็นงบที่บริหารเห็นชอบเช่นเดียวกับ
งบที่ตั้งไว้จํานวนสองหมื่นบาทกําจัดวัชพืชเงินตรงนี้สามารถดําเนินการได้ทันที และ
เรื่องเก่ียวกับเงินจ่ายชาดสะสมหากเป็นเรื่องเก่ียวกับการขุดลอกลําเหมือง กระผม
เห็นควรว่าควรทําเป็นโครงการผ่านสภาทําในระยะทางท่ียาว หากใช้แบบจ้างเหมาก็
อาจจะได้ระยะไม่มาก ครับ 

 
นายสุเชาวน์เชียงพรหม - ครับขอบคุณท่าน ผอ.กองช่างครับ ท่านใดมีคําถามเพ่ิมเติมไหมครับเรียนท่าน 
ประธานสภา ที่ปรึกษานายก ครับ 
 
นายสุนันท์  เกษณา -ครับ ขออนุญาตสมาชิกสภาและคณะบริหารด้วยครับ เรื่องที่กระผมจะกล่าวนี้เป็น 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เรื่องนอกประเด็นก่อนปิดการประชุมครับทางหมู่บ้านเข้าซ้อนจะมีการทําบุญจําศีลจึง

ขอเรียนเชิญคณะบริหารและสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นแต่งกาย
ด้วยชุดสีขาวครับ พระอาจารย์สุรพลจะเข้ามานําบ้านเข้าซ้อนนําร่องครับ                  
ใช้เวลาไม่นานครับประมาณ 1 ชั่วโมงครับ เพราะได้งบโครงการมายังหมู่บ้านจํานวน 
สามแสนบาท ให้หมู่บ้านเข้าซ้อนนําร่องก่อนส่วนหมู่บ้านอื่นก็ค่อยตามและอาจจะ
เป็นโครงการระยะยาวที่ได้งบทั้งตําบลครับ เริ่มเวลา 18.00 น. ครับ 

 
นายสุเชาวน์เชียงพรหม - ครับขอบคุณท่าน ที่ปรึกษานายก เชิญท่าน สท.ลําดวนครับ 
ประธานสภา 
 
  
 
นางล าดวน  จินา - ค่ะ ดิฉันขอเสริมเพ่ิมเติมจากที่ท่านที่ปรึกษาได้กล่าวนะคะพอดีงบตรงนี้ 
สมาชิกสภา เป็นโครงการส่งเสริมคุณธรรมนําวิถีพุทธชุมชนบ้านเข้าซ้อนเป็นโครงการที่จัดทําขึ้น

เพ่ือเป็นการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา จากท่ีท่านอาจารย์วิชัย ท่านได้รู้จักกับ 
ท่านอาจารย์สุรพล เป็นของวัดพระธรรมกายซึ่งมีโครงการที่ทอดกฐินต่อปี 65 วัด 
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พระอาจารย์วิชัยจึงได้รับในส่วนนั้นทุกปีและได้เสนอไปทางวัดพระธรรมกายได้งบมา
จํานวนหนึ่งแสนบาท พระอาจารย์สุรพล ได้รู้จักกับอาจารย์ธรนินทร์ที่อยู่ในหมู่บ้าน 
จึงได้นําโครงการญาติธรรม ปีละหนึ่งล้านบาท จึงมอบให้วัดเข้าซ้อนมาอีกสองแสน
บาทจึงทําให้มีงบจํานวนสามแสน จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาเริ่มในวันพรุ่งนี้เวลา 
18.00น.แต่งกายด้วยชุดสีขาว จึงขอเรียนเชิญผู้นําที่ว่างไปร่วมในการปฏิบัติธรรมใน
ครั้งนี้ ค่ะ 

 
นายสุเชาวน์เชียงพรหม - ครับขอบคุณท่าน สท.ลําดวน ครับก่อนจบการประชุมครั้งนี้ผมขอขอบคุณผู้นํา 
ประธานสภา ชุมชนทุกหมู่บ้าน กํานัน ที่ตอบรับการเข้าร่วมประชุมสภาครับร่วมถึง สมาชิกสภาทุก

ท่านครับ รวมถึงคณะบริหาร พนักงานเทศบาล ขอขอบคุณทุกท่านครับ และขอเชิญ
ทุกท่านหลังรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญเข้าร่วมการวางพวงหรีด ณ งาน
ขาวดําในหมู่บ้านกิ่วครับ และจากนี้จึงขออนุญาตปิดประชุมสภาครับ ขอบคุณครับ 

 
ปิดประชุม    เวลา  12.40 น.  

 
(ลงชื่อ) สง่า    แก้วมารัตน์ผู้จดรายงานการประชุม 

  (นายสง่า  แก้วมารัตน์)  
            เลขานุการสภาเทศบาลตาํบลไหล่หนิ  
 
 

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลไหล่หิน สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566  ซึ่งมีจํานวน 28 หน้า มีระเบียบวาระการ
ประชุมทั้งหมด 8 วาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
  
 (ลงชื่อ)สุธรรม   จําปา ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              ( นายสุธรรม  จําปา)   
     

(ลงชื่อ)  ชาญยุทธ  ไชยานนท์กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายชาญยุทธ   ไชยานนท์)  
 

(ลงชื่อ) ลําดวน   จินากรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางลําดวน  จินา)  
 

 (ลงชื่อ)   ประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์)  
 

(ลงชื่อ) สุวรรณ  ศรีวิชัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุวรรณ     ศรีวิชัย)  
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(ลงชื่อ) สิริกร    จินะการ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางสิริกร   จินะการ)  
 

(ลงชื่อ)  ธีรชัย   ศรีวิชัย กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายธีรชัย   ศรีวิชัย)  
 
 
 

สภาเทศบาลตําบลไหล่หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 2 
ประจําปี 2566 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566 ในวันที่ 22พฤศจิกายน พ.ศ.2566 
 
 

(ลงชื่อ) สุเชาวน์  เชียงพรหม ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       ( นายสุเชาวน์  เชียงพรหม) 
  ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
 


